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47. fundur 
 
Þriðjudaginn 13. apríl kl. 16:00 var 47. fundur  Hverfisráðs í Hrísey haldinn í Hlein. 
Mætt voru: Linda María Ásgeirsdóttir,  Guðrún Þorbjarnardóttir og Kristinn Fr. 
Árnason, Víðir og Aðalsteinn mættu ekki, svo ekki voru boðaðir  varamenn.  
   
 Dagskrá: 
1. Niðurstaða íbúafundar 25/3 2010 
 Almenn ánægja er með kynningu sem þar fór fram á gróðurskýrslunni, 

Niðurstaðan rædd. 
 “Hverfisráð leggur til að gerð verði könnun samhliða 

sveitarstjórnarkosningunum um sauðfjárbeitina” 
   
2. Aðalskipulagið 

Linda sagði frá því að aðalskipulagið væri tilbúið til kynningar, stefnt að því 
að halda kynningarfund hér í Hrísey 26.apríl. 
 

3. Önnur mál 
Hverfisráð ætlar að fara af stað með undirskriftarlista á næstu dögum vegna 
kattarhalds í Hrísey.  Þar sem kattarhald er leyft en lausaganga þeirra bönnuð,  
eins og verið hefur undanfarin  ár. 

 
 
Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 17:30 
 
Linda María Ásgeirsdóttir 
Guðrún Þorbjarnardóttir 
Kristinn Fr. árnason 
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